

Số: 11/TB-UBND

Quỳnh Giao, ngày 24 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Của UBND xã Quỳnh Giao về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19,
- Trưởng ban CTMT thôn, các ông bà Trưởng, phó thôn.
- Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã đồng tình hưởng ứng tích cực, nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại Chỉ thị số 15/16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các công điện của UBND tỉnh, UBND huyện, đến nay trên địa bàn xã công tác phòng chống dịch được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, trong tỉnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện công điện số 09/CE-UBND ngày 23/4/2020, để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Giao thông báo điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã như sau:

1. Các quy định chung

Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết; không tập trung quá 30 người trở lên tại nơi cộng đồng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng và nơi làm việc.

Khuyến cáo nhân dân hạn chế đi ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết và phải đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thực hiện nghiêm túc khai báo y tế. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt; khó thở phải có trách nhiệm khai báo với trạm y tế để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ đến hết ngày 03/5/2020 bao gồm: Dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử, xông hơi, massage, các khu vui chơi giải trí, các giải thể thao tập trung đông người, hoạt động du lịch đưa khách từ tỉnh ngoài, nước ngoài về địa phương.

Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ: Bán buôn, bán lẻ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các yêu cầu: Bảo đảm khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người, khoảng cách 2m giữa bàn với bàn; công khai số lượng khách tối đa mà nhà hàng phục vụ trong cùng một thời điểm, không phục vụ quá 1/3 số lượng khách tối đa, không quá 50 người trong cùng một thời điểm.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống(kể cả ăn sáng), quán cà phê, giải khát, trà chanh, trà đá được hoạt động trở lại; Yêu cầu chủ quán ăn, quán giải khát phải bán hàng trong nhà, trong kiot, bảo đảm khoảng cách 1m giữa người với người, khoảng cách 2m giữa bàn với bàn. Không được sử dụng vỉa hè để kinh doanh. UBND xã sẽ triển khai ký cam kết với từng hộ kinh doanh.

Các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, cầu lông, bóng bàn được hoạt động trở lại nhưng không được tổ chức thi đấu giải dưới mọi hình thức.

3. Hoạt động giao thông, vận tải

Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi được hoạt động nhưng không được quá 50% số ghế trên một xe. Yêu cầu lái xe không sử dụng điều hòa, phải hạ kính xe khi chở khách, khi xếp chỗ ngồi cho khách phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu. Lái xe, phụ xe, hành khách trên xe phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.

4. Hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo

-Việc cưới: Khuyến cáo tạm dừng việc tổ chức đám cưới đến hết tháng 5/2020, vận động các gia đình dùng tiệc trà trong đám cưới, đám hỏi; giảm thiểu tối đa quy mô, số lượng khách mời tham dự; hạn chế số người đi đưa, đón dâu; Việc tổ chức ăn uống (nếu có) không quá số lượng 50 người. Khuyến khích các gia đình dùng hình thức bảo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới.

-Việc tang: Vận động các gia đình rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang, giảm thiểu các tuần tiết, lễ nghi trong việc tang như cúng 3 ngày, 7 ngày, 49, ngày, 100 ngày, cải táng, cúng giỗ. Việc tổ chức ăn uống không quá số lượng 50 người trong ngày tang lễ và tuần tiết.

-Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, văn hóa, thể thao, các sự kiện có tập trung đông người tại nơi cộng đồng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết cho đến khi có thông báo tiếp theo.

5. Hoạt động giáo dục và đào tạo

- Học sinh lớp 9 đến lớp 12 tiếp tục thực hiện học 01 buổi/ ngày

- Học sinh trường THCS(lớp 6,7,8), học sinh Tiểu học, trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 04/5/2020. Yêu cầu nhà trường thực hiện việc tổng dọn vệ sinh trường lớp, phòng học trước ngày 04/5/2020 và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nuôi ăn bán trú theo chỉ đạo của Sở giáo dục – Đào tạo tỉnh, Phòng giáo dục- đào tạo huyện.

6. Công tác quản lý người và phương tiện ra vào địa bàn xã.

Tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ tự quản các thôn để kiểm soát chặt chẽ người từ vùng có dịch, vùng có nguy cơ nhiễm Covid-19 trở về địa phương, thông báo kịp thời về Ban chỉ đạo, trạm y tế xã để tiếp cận, giám sát, hướng dẫn cách ly theo quy định. Những người ở tỉnh ngoài về phải khai báo y tế với các ông, bà trưởng, phó thôn. Những người ở vùng có dịch như huyện Mê Linh(Hà Nội); công ty sam sung (Bắc Ninh); Đồng Văn (Hà Giang) về địa phương trước khi về gia đình phải lên trạm y tế xã khai báo y tế.

Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ tuần tra đến hết ngày 04/5/2020 để tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch covid-19.

Trên đây là thông báo của Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Giao về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ban công tác mặt trận, trưởng, phó các thôn và các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu: VP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Thiệu